

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายถาวร แมขุนทด	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	ถาวร
๒	นายประยงค์ เหล็กมา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	ประยงค์
๓	นายมนัส หลำบุรี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	มนัส
๔	นายสมคิด จำเริญใจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๓	สมคิด
๕	นางจันทร์เพ็ญ อุ่นเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๔	จันทร์เพ็ญ
๖	นายเสกสรรค์ บัวจำรัส	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๖	เสกสรรค์
๗	นายเจริญ แก้วสุรินทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๘	เจริญ
๘	นายอินทร์ ประทุมตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๙	อินทร์
๙	นายสุวิทย์ นาริรักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๑๐	สุวิทย์
๑๐	นายทองใบ มานิมนต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๑๑	ทองใบ
๑๑	นางสาวสุรางค์พิมล เพชรจตุรภัทร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๑๒	สุรางค์พิมล

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๕	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุพล เหล็กมา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	สุพล
๒	นายบุรินทร์ศัภัย พิพิธกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	บุรินทร์ศัภัย
๓	นายนพดล มอญจัตูรัส	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	นพดล
๔	นายศักดิ์ดา เคนทอง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ	ศักดิ์ดา
๕	นายวีระ สิงห์ใหม่	หัวหน้าสำนักปลัด	วีระ
๖	นางมยุรี นาสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	มยุรี
๗	นางปิยธิดา ชาญศึก	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ปิยธิดา
๘	นางสาวจารุวรรณ พิกุล	นักวิชาการศึกษา	จารุวรรณ
๙	นางสาวศิริพร อยู่สำราญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศิริพร
๑๐	นางสาวอรนงค์ เบ้าสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคล	อรนงค์
๑๑	นางสมใจ ศรีนรีธาดา	นักวิชาการสาธารณสุข	สมใจ
๑๒	นางสาวปริยานุช ขอนจ่อหอ	นักจัดการงานทั่วไป	ปริยานุช
๑๓	จำสืบเอกกรวิทย์ แก่นการ	นายช่างโยธา	กรวิทย์
๑๔	นายวชิระพงษ์ ลองจำนงค์	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วชิระพงษ์
๑๕	นางสาวดวงใจ สิงห์พิลา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดวงใจ
๑๖	นางสาวศิริวรรณ เขตรจัตูรัส	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศิริวรรณ
๑๗	นางรุ่งอรุณ เหล็กมา	ผู้ใหญ่บ้านบ้านชัยสมบูรณ ม.๙	รุ่งอรุณ

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม นายมนัส หล้าบุรี เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายถาวร แมขุนทด ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งว่าในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ลาป่วยจำนวน ๑ ท่าน คือนางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ ๕ บ้านซบสายออ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัยสามัญ ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ได้ถ่ายสำเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อกฎหมาย	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ เป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
นายเสกสรรค์ บัวจรัส คณะกรรมการ แปรญัตติ	เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติให้ คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียง ข้างมาก ๓ เสียง ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
นายถาวร แมขุนทด ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใด ขอพิจารณาเพิ่มเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากสมาชิกเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ให้ยกมือ
มติที่ประชุม	วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติที่ประชุมเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกไหมครับ ไม่มี
ประธานสภา	๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่สาม ขึ้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ - ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการ ต่อไป

- นายมนัส หลำบุรี
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ
- ดังนั้นผม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบยกมือขึ้น
- ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- ประธานสภาฯ
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วต้องนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอท่านนายอำเภอชัยใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕**
- เรื่องที่เสนอใหม่**
- ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมู้อคราฟาร์ม**
- นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ
- ครับด้วยบริษัทอคราฟาร์ม จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู ในพื้นที่ตำบลท่ากูบ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ
- นายสุพล เหล็กมา
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ควัน ซึ่งการเลี้ยงหมู ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในข้อบัญญัตินี้ จึงต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน ในส่วนของรายละเอียดการสร้างฟาร์มวันนี้ผู้ประกอบการอคราฟาร์มไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจด่วน

นายถาวร แมขุนทด ประธานสภาฯ ครັบตามที่นายกองค้การบรหการส่วนตําบลท่ากูป ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ครັบ

นายเสกสรรค้ บัวจํารัส สมาชิก อบต.ม.๖ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน และทางคณะผู้บรหการ ตามที่ได้มีการขอ อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเลี้ยงหมูในพื้นที่ตําบลท่ากูปนั้น ก่อนที่จะอนุญาต จะต้องดำเนินการประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู และควรให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดการประกอบกิจการฯ และจัดทำเอกสารที่เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาครັบ

นายถาวร แมขุนทด ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครັบ

ที่ประชุม ไม่มี

นายถาวร แมขุนทด ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมครັบ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ประกอบการอัครฟาร์มจํากัด จัดทำเอกสารที่เป็นรูปเล่มและเข้า ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในการประกอบกิจการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาในการประชุมสภาองค้การบรหการส่วนตําบลท่ากูปในครั้งต่อไป
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี

๕.๒ การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖

นายถาวร แมขุนทด ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค้การบรหการส่วนตําบลท่ากูปชี้แจงครັบ

นายสุพล เหล็กมา นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค้การบรหการส่วนตําบลท่ากูป และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพล เหล็กมา นายกองค้การบรหการส่วนตําบลท่ากูป ขอ ชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๘,๕๐๐ บาท

โอนลด ๑ รายการ เป็นจํานวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓๓,๕๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเซ็น จำนวน ๑ ชุด
เป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเซ็น

จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๕

เหตุผล : เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ยอดคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท และขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐
บาท รวมเป็น ๓๕,๐๐๐ บาท

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม กระขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง
 ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง
 งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕.๓ เพื่อพิจารณาขอใช้ที่ดิน

๕.๓.๑ เพื่อพิจารณาขอใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างวัดชัยสมบุญ

หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ากูบ

นายถาวร แมขุนทด
ประธานสภาฯ

- ได้รับญัตติ ที่ พิเศษ/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.
เพื่อก่อสร้างวัดชัยสมบุญ ผมได้ตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาตครบทุกอย่าง
เห็นว่า มีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ เชิญผู้เสนอญัตติได้
นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา

- เชิญตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อสภาเพื่อประกอบการพิจารณา

นายอินทร์ ประทุมตา
สมาชิกสภา อบต. ม.๙

เนื่องจากกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้ กระผม ผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นางสาวรุ่งอรุณ เหล็กมา บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ บ้านซับสมบุรณ์ ตำบลท่ากูป อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพื่อขอใช้ที่ดินทางราชการ เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่บ้านซับสมบุรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ากูป อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๕ ไร่ - งาน - ตารางวา เพื่อการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา - ตามที่ผมได้ยื่นหนังสือ การขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อสร้างวัดซับสมบุรณ์ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดซับสมบุรณ์ พอสังเขปรายละเอียดดังนี้

๑. ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
วัดเป็นศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องมีในพระพุทธศาสนา บ้านซับสมบุรณ์ ได้ก่อสร้างหมู่บ้านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธหลังจากได้ก่อสร้างหมู่บ้านได้ไม่นานก็ได้ปรึกษากัน เพื่อก่อสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ของบ้านซับสมบุรณ์ ยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบ กฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน / ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัด ตั้งวัด จุดประสงค์ก็เพื่อ

๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ

๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน

๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของส่วนราชการ กับราษฎรในหมู่บ้าน

๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน

๒. ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมดังนี้

๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๒.๑.๑ จัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม โดยการขอสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้

๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกันไฟในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสายสะพายหลัง ไม้ดับไฟ และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้

๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่า และเห็นความสำคัญของป่าไม้

๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราวย และวัสดุอื่นๆ

๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตของที่พักสงฆ์

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทับหรือคลุมแหล่งน้ำธรรมชาติ

๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ

๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลจากพ่อค้ารับซื้อของเก่า

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาล และสารช่วยย่อยสลาย

ดังนั้นการสร้างวัดชัยสมบุญ และทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขั้นตอนหนึ่ง กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาเห็นชอบ ให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดชัยสมบุญ และขอรับรองว่าการสร้างวัดชัยสมบุญ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านดิน น้ำ เสียง และอากาศ

นางสาวรุ่งอรุณ เหล็กมา - ขอมติผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ระเบียบและตามขั้นตอน

นายถาวร แมขุนทด - ขอมติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๐ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

- มติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างวัดชัยสมบุญ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ากูป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายถาวร แมขุนทด สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่

ประธานสภาฯ

นายมนัส หล้าบุรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูป และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูป ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโป่งเกต หมู่ที่ ๒ ด้วยนะครับเพราะมีหลายจุดที่

ยังไม่ดำเนินการ และการขยายเขตไฟฟ้าคุ่มบ้านนายอุดม ซึ่งมีจำนวนบ้านเพิ่มขึ้นหลายหลัง และต้องการไฟฟ้าขยายเขต และอีกเรื่องคือการขอลำโพงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านครับ

นายประยงค์ เหล็กมา
รองประธานสภา อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ ติดตามการทำงานของพนักงานกู้ชีพ เพราะเห็นรถกู้ชีพไปจอดข้างนอก อบต.ท่ากูบ ประจำซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนที่พบเห็นมองว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในระเบียบของทางราชการครับ และอีกเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาของ อบต.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรครับ เพราะบางโครงการไม่มีในแผนแต่ประชาชนเดือดร้อนครับ

นายเสกสรรค์ บัวจำรัส
สมาชิกสภา อบต.ม.๖
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ หางบประมาณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่ที่ ๖ บ้านท่าชวน เพราะได้รับความเดือดร้อนบริเวณทางข้ามห้วยหินแตก(บ้านนายน้อย รวดชัยภูมิ) มีระดับน้ำที่สูง ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ จัดหาบล็อกลูกคอนเว็รส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ครับ

นายเจริญ แก้วสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ม.๘
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการไฟฟ้าขยายเขตให้กับ บ้านวังรัง หมู่ที่ ๘ และเสียงตามสาย ด้วยครับ และอีกเรื่องถนนลาดยางชำรุดบริเวณสามแยกเข้าหมู่บ้านวังรัง ๑๐๐ เมตร ครับ

นายอินทร์ ประทุมตา
สมาชิกสภา อบต.ม.๙
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ท่ากูบ เรื่องต้นไม้ปกคลุมถนนสองข้างทางหมู่บ้านซบสมบูรณ์ ทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะไม่ค่อยดี อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ ครับ

นายสมคิด จำเริญใจ
สมาชิกสภา อบต.ม.๓
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ท่ากูบ จำนวน ๔ เรื่องครับ
๑. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายจุดทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการเข้าทำการเกษตร
๒. ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายพิมพา ของบประมาณก่อสร้างให้ตลอดสาย
๓. หอกระจายข่าวบ้านวังขอนสัก หมู่ที่ ๓ ขอขยายอีก ๒ จุด บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหน้าโรงเรียนวังขอนสักครับ
๔. ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.แจ้งการจะเข้าทำงานของผู้รับเหมาให้กับสมาชิก อบต.ทราบทุกครั้งด้วยนะครับ

นางสาวสุรางค์พิมล เพชรจตุรภัทร เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒ ทำกูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ทำกูบ
เรื่องถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเสียหายหลายจุดทำให้การสัญจรไปมาลำบากมาก
คะ และหอกกระจายจ่ายบ้านวังอุดม ม.๑๒ เพิ่มฮอรั่นบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นางบุญหลาย เพชรจตุรภัทร คะ

นายทองใบ มานินนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๑ ทำกูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ทำกูบ
เรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านชั้นน้ำใส หมู่ ๑๑ ซึ่งมี
หลายจุดที่ยังไม่ดำเนินการ

นายสุวิทย์ นาริรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๐ ทำกูบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ทำกูบ
เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ขอให้ท่านนายก อบต. เพิ่มงบ
ลงทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานให้มากกว่านี้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนครับ

นายถาวร แมขุนทด ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำกูบชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ

นายสุพล เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำกูบ และ
นายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทำกูบ ขอรับทุกเรื่องที่เสนอมาและจะดำเนินการตามความเหมาะสมของ
งบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดครับ

นายถาวร แมขุนทด สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดยางงานการประชุม

(นายมนัส หล้าบุรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำกูบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เสกสรรค์ บัวจรัส

(นายเสกสรรค์ บัวจรัส)

(ลงชื่อ)

สุวิทย์ นาริรักษ์

(นายสุวิทย์ นาริรักษ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม)

การรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานการรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายถาวร แมขุนทด) ผอ.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ